

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองตะวันออกกลาง โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑๐

หัวข้อเรื่อง : กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอะมีรัลฮัจย์ประจำปี ๒๕๖๒ (ฮ.ศ. ๑๔๔๐)

\*\*\*\*\*

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายดำรง ไคร์ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในฐานะอะมีรัลฮัจย์ ประจำปี ๒๕๖๒ (ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย (อะมีรัลฮัจย์) โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับมอบ และผู้บริหารกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้แสวงบุญชาวไทยได้เริ่มทยอยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี ๒๕๖๒ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ให้การสนับสนุนกิจการฮัจย์ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนมุสลิมไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของไทย ซึ่งดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง ช่วยปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้แสวงบุญซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การศึกษาภาษาที่สาม และด้านวิชาชีพ เป็นต้น

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ยังได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและได้มอบหมายให้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบพิธีฮัจย์ของผู้แสวงบุญชาวไทยให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งส่งข้าราชการมุสลิมเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ (ฮ.ศ. ๑๔๔๐) มีผู้แสวงบุญชาวไทยที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๖๒ คน การดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องชาวไทยมุสลิมกว่า ๘,๐๐๐ คน ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญของการทูตเพื่อประชาชน ดังคำขวัญที่ว่า “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

\*\*\*\*\*